
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 
วันอังคารที่  14  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 

***************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นางพรทพิย์  ชูรตันา ประธานสภาฯ พรทพิย์  ชูรตันา  

2 นายอั้น  น้ำขาว รองประธานสภาฯ อั้น  น้ำขาว  

3 นางสาวธัญวลักษณ ์ จันทร์รอด เลขานุการสภาฯ ธัญวลักษณ ์ จันทร์รอด  

4 นายอำนาจ  มรีาช สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 1 อำนาจ  มีราช  

5 นายพรชัย  สุขฉายา สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 2 พรชัย  สุขฉายา  

6 นายศิริพงศ ์ มาลาทอง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 5 ศิริพงศ ์ มาลาทอง  

7 นายสุภีร์  โจกงาม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 6 สุภีร์  โจกงาม  

8 นายบรรจง  แก้วชลคราม สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 7 บรรจง  แก้วชลคราม  

9 นายสมาน  กำลังด ี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 8 สมาน  กำลังด ี  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 นายวิชาญ  แซ่เฮง สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที ่ 9   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

1 นายอิทธิพล  พูลศร ี นายกองค์การบริหารสว่นตำบล  อิทธิพล  พูลศร ี  

2 นายเชาวลิต  สุขฉายา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เชาวลิต  สุขฉายา  

3 นายสุรชัย  แซ่ลิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สุรชัย  แซ่ลิ้ม  

4 นางสาวอำพร  สริิวาริน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อำพร  สริิวาริน  

5 นางธันยาว ี เจริญชัย นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ธันยาวี  เจริญชัย  

6 นางสาวศศิภา  ชูศร ี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ศศิภา  ชูศร ี  

7 นายต่อศักดิ์  วัจนสาร นายช่างโยธาชำนาญงาน ต่อศักดิ ์ วัจนสาร  

8 นางอมรรตัน์  หนูสุด เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน อมรรัตน ์ หนูสุด  

9 นายเกียรติศักดิ์  ภูมิด ี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เกียรติศักดิ ์ ภูมดิี  

10 นางสาวณัฐสดุา  ปราสาทิกะพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ณัฐสุดา  ปราสาทิกะพันธ์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/ระเบียบวาระ... 
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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจำปี  2566 

วันอังคารท่ี  14  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปากทรง 

************************* 
เริ่มประชุม:    เวลา  ๑๐.1๐  น. 

น.ส.ธัญวลักษณ์  จันทร์รอด  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรงลงนามเข้าประชุม 
เลขานุการสภาฯ    ครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ตำบลปากทรงทุกท่าน เข้าห้องประชุมค่ะ กราบเร ียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จุด เทียน ธูป หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย และเปิด
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่ 1 ประจำปี 2566 
เรียนเชิญค่ะ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัดฯ 
ประธานสภาฯ    และผู้เข้าประชุมมทุกท่าน ดิฉันนางพรทิพย์ ชูรัตนา ประธานสภา 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ก่อนเปิดการประชุมขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศของสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสภาฯ 
เชิญค่ะ  

น.ส.ธัญวลักษณ์  จันทร์รอด เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก  
เลขานุการสภาฯ    ท่านรองนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามประกาศสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลปากทรง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖6 
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖5 ได้กำหนด   
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น  อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง สมัย
สามัญ สมัยที่  1 ครั ้งท ี ่  1 ประจำปี ๒๕๖6 เร ิ ่มต ั ้งแต่ว ันที ่  ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกาศ ให้ทราบโดย
ทั ่วกัน ประกาศ ณ วันที ่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 ลงชื่อ       
นางพรทิพย์  ชูรัตนา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 
ลำดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม เรียนเชิญค่ะ 

/นางพรทพิย์...   
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่านนายก ผู้บริหาร ท่านปลัดฯ และ 
ประธานสภาฯ    ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรทิพย์ ชูรัตนา ประธานสภาองค์การ 

บริหารส่วนตำบลปากทรง  ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   
ในวันนี้ซ่ึงตรงกับวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 การประชุมสภาฯ 
ปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านทราบแล้ว มีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑                   เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   เรื ่องที่ 1. แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบล รายนางสาวศศิภา  ชูศรี 
ประธานสภาฯ    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัด อบต. 

ปากทรง บรรจุเข้ารับราชการ เมื ่อวันที่ 3 มกราคม 2566  ขอให้
แนะนำตัวต่อที่ประชุม เชิญค่ะ 

นางสาวศศิภา  ชูศรี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู้บริหาร 
นักทรัพยากรบุคคลฯ   และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวศศิภา  ชูศรี ตำแหน่ง  

นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้     
มาบรรจุร ับราชการที ่องค ์การบริหารส่วนตำบลปากทรงแห่งนี้  
เนื่องจากเป็นงานใหม่สำหรับตนเอง ยังต้องเรียนรู้ในหลายๆเรื่อง และ
พร้อมที ่จะเร ียนรู ้งาน และขอรับคำแนะนำจากทุกท่านด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ลำดับต่อไป เรื่องที่ 2. แนะนำตัวพนักงานส่วนตำบล รายนางอมรรัตน์  
ประธานสภาฯ    หนูสุด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดสำนักปลัด  

อบต.ปากทรง แต่งตั ้งกลับเข้ารับราชการ เมื ่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2566 ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุม เชิญค่ะ 

นางอมรรัตน์  หนูสุด   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ท่านนายก       
นักทรัพยากรบุคคลฯ   ผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอมรรัตน์ หนูสุด ตำแหน่ง  

เจ้าพนักงานธุรการ กลับเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
มีความยินดีที่ได้เข้ามาปฏิบัติงาน และร่วมงานกัน มีความพร้อมที่จะ
ช ่วยเหล ืองานต ่างๆอย ่างเต ็มความสามารถ และถ ้าหากเกิด
ข้อผิดพลาดก็ขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกคนด้วย ในการทำงานก็จะน้อม
รับและแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ     

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   เร ื ่องที ่ 3. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ประธานสภาฯ    โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย 1 (สวนนายถนอม   

บุญชัย) หมู่ที่ 5 ขอเชิญนักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
เชิญค่ะ  

/นางสาว... 
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นางสาวอำพร  สิริวาริน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก  ผู้บริหาร  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอำพร  สิริวาริน ตำแหน่ง  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจงในเรื่องการแก้ไขแผน มีจำนวน 
1 โครงการ คือ  โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย 1 
(สวนนายถนอม  บุญชัย) หมู่ที ่ 5 เดิมตั้งไว้ในปี 2569 ผ.02/1      
ซึ่งเป็นโครงการมาจากแผนของหมู่บ้าน แก้ไขโดย ย้ายจากปี 2569  
มาบรรจุในปี 2566 ผ.02/1 เหมือนเดิม ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒนา
ท้องถิ ่นในครั ้งนี ้เพ ื ่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน          
ไม่กระทบต่องบประมาณและปริมาณงาน เป็นอำนาจของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯทราบ ขอนำเรียนค่ะ  

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณ นางสาวอำพร  สิริวาริน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบาย
ประธานสภาฯ    และแผน ที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ สรุปก็คือเป็นการย้ายปี เดิมที่ 

บรรจุในแผน พ.ศ.2569 ย้ายมาบรรจุในปี 2566 ปริมาณงาน      
เนื ้องาน เหมือนเดิมทั้งหมด เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ เพียงแต่รายงานสภาฯ เพื่อทราบ  

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   รับรองรายงานการประชุม 
นางพรทิพย์  ชูรัตนา   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง   
ประธานสภาฯ    สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖5  เมื่อวันที่  14   

ธันวาคม  2565   

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ระเบียบวาระ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ    ส่วนตำบลปากทรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖5   

เมื ่อวันที่  14  ธันวาคม  2565 ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี 
๒๕๖5  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2565 ว่าจะแก้ไขในส่วนใดบ้าง  
ถ้าหากไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไข ก็จะขอมติที่ประชุมแห่งน้ี สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทรง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี ๒๕๖5  เมื่อวันที่  
14  ธันวาคม  2565  ได้โปรดยกมือค่ะ   

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

/นางพรทพิย์... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ลำดับต่อไปเป็นระเบียบ      
ประธานสภาฯ วาระที่ 3  

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องที่คณะกรรมการฯ ที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
      - ไม่มี 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ลำดับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 มีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา)            
นางพรทิพย์  ชูรัตนา  4.1 ญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประธานสภาฯ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 

3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ        
ได้ชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมาย เชิญค่ะ 

น.ส.ธัญวลักษณ์  จันทร์รอด  เร ียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรอง
เลขานุการสภาฯ    ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน ธัญวลักษณ์   

จ ันทร ์รอด เลขาน ุการสภาฯ ขอช ี ้แจงระเบ ียบ ข ้อกฎหมาย               
ต ่อท ี ่ประชุม การขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖6 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื ่องจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อครุภณัฑ์
ดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ในการนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และมีความ
จำเป็นที่ จะต้องทำการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว จึงต้องดำเนินการ   
ขออนุมัติจากสภาฯ เพื ่อโอนงบประมาณ ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕6
๓ หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
ที ่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ที่ประชุม    รับทราบ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอเชิญท่านนายก เจ้าของญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้    
ประธานสภาฯ รับทราบ เชิญค่ะ  
 

/นายอิทธิพล...   
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นายอิทธิพล  พูลศร ี  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายก อบต.    ทุกท่าน กระผมนายอิทธิพล  พูลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล    

ปากทรง ตามที่สำนักปลัดได้มีบันทึกข้อความ ที่ ชพ 76303/004 
ลงวันที่ 17 มกราคม 2566 เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตามที ่สำนักปลัด อบต.ปากทรง มีจอคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-025 ชำรุด ทำให้การจัดทำเอกสาร      
มีความล่าช้า นั้น เพื่อให้การใช้งานเป็นไปรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื ่อง จึงขอโอนตั ้งจ่ายรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน)   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.50 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  
โดยโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

รายการโอนลด รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนข้าราชการ หรอื 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการ/โครงการ                          -    
งบประมาณตั้งไว้  2,038,860.00 
คงเหลือก่อนโอน   1,584,288.39  
โอนลด           3,200.00  
คงเหลือหลังโอน   1,581,088.39 
 

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  งบลงทุน 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ/โครงการจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ 
จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้     -    
คงเหลือก่อนโอน     -    
โอนเพิ่ม                               3,200.00 
คงเหลือหลังโอน                              3,200.00  
 

      
ขอนำเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

 
 

/นางพรทพิย์... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ     ก็คือ จอคอมพิวเตอร์เดิมคือเครื่องของผู้ช่วยธุรการ สำนักปลัด เสียไม่ 

สามารถใช้การได้ซึ่งถ้าหากซ่อมแซมก็เกรงว่าจะไม่คุ้มค่า จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว 
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่  ถ้าหากไม่มี   
ก็ขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตตินายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 21.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท (สามพันสองร้อย
บาทถ้วน) โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง  

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ต่อไปญัตติที่ 4.2 ญัตตินายก
ประธานสภาฯ    องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ 

งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

นายอิทธิพล  พูลศร ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.    ประชุมทุกท่าน สำหรับ ญัตติจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่อง
สำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินทั ้งสิ ้น 24,500 บาท (สองหมื ่นสี ่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เนื ่องจากเครื ่องคอมพิวเตอร์มีไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนื่องจากได้มีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัต ิงานเพิ ่มขึ ้น และเพื ่ออำนวยความสะดวกรวดเร ็วในการ
ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โดย
โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

/รายการ... 
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รายการโอนลด รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

 
แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนข้าราชการ หรอื 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการ/โครงการ                  -    
งบประมาณตั้งไว้ 2,038,860.00 
คงเหลือก่อนโอน  1,581,088.39  
โอนลด   22,000.00  
คงเหลือหลังโอน  1,559,088.39 
 

 
แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  งบลงทุน 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ/โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณตั้งไว้                                 -    
คงเหลือก่อนโอน                                  -    
โอนเพิ่ม                             22,000.00 
คงเหลือหลังโอน                   22,000.00  
 

  

 

รายการโอนลด รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนข้าราชการ หรอื 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการ/โครงการ                  -    
งบประมาณตั้งไว้          2,038,860.00  
คงเหลือก่อนโอน           1,559,088.39  
โอนลด                  2,500.00 
คงเหลือหลังโอน            1,556,588.39  

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบลงทุน 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอื 
                               อิเล็กทรอนิกส ์
รายการ/โครงการ เครื่องสำรองไฟฟา้ขนาด 800 VA 
งบประมาณตั้งไว้                               -    
คงเหลือก่อนโอน                                  -    
โอนเพิ่ม                         2,500.00        
คงเหลือหลังโอน              2,500.00  
 

 
ขอนำเรียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ 

 

/นางพรทพิย์...   
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ     ก็เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์  

สำหรับพนักงานจ้างเหมาเพื่อมาช่วยงานนักพัฒนาชุมชน ในสำนักปลัด     
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าหากไม่มีก็ 
ขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตตินายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 
(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว) จำนวน 1 เครื ่อง เป็นเงิน 
22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA ราคา 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
24,500 บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้ลงมติเห็นชอบในการโอน 
ประธานสภาฯ  งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไประเบียบวาระที่ 
     4.3 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับผู้บริหาร ขอเชิญ
ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญค่ะ 

นายอิทธิพล  พูลศร ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.    ประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สำหรับผู้บริหาร  นั้น เนื่องจากกระผมซึ่ง
เป็นผู้บริหารมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน การศึกษากฎหมาย และระเบียบต่างๆ พร้อมติดตามข้อมูล
ข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ ในปัจจุบันนี้เป็นยุคเทคโนโลยีและข่าวสาร 
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการทำการอนุมัติใน
ระบบงาน  การประชุม การติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยโอนลดเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 

/รายการ... 
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รายการโอนลด รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนข้าราชการ หรอื 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการ/โครงการ                          -    
 
งบประมาณตั้งไว้  2,038,860.00  
คงเหลือก่อนโอน   1,556,588.39  
โอนลด    22,000.00  
คงเหลือหลังโอน   1,534,588.39  
 

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน  งานบริหารทั่วไป 
งบ  งบลงทุน 
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็กทรอนิกส์ 
รายการ/โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน 
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับผู้บริหาร) 
 
งบประมาณตั้งไว้                                   -    
คงเหลือก่อนโอน                           -    
โอนเพิ่ม                               22,000.00 
คงเหลือหลังโอน                             22,000.00  
 

  

ขอนำเรียนต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา ครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ประธานสภาฯ     มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าหากไม่มี      

ก็ขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตตินายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)   โปรดยกมือ
ค่ะ 

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ต่อไประเบียบวาระที่ 
ประธานสภาฯ     4.4 ญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับงานกิจการสภาฯ  
 

/สำหรับ... 
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สำหรับญัตตินี ่ ด ิฉ ัน นางพรทิพย์  ช ูร ัตนา ขอยุตติการทำหน้าที่
ประธานสภาฯชั่วคราวเพื่อจะได้อภิปรายให้สมาชิกได้รับทราบถึงเหตุผล
ความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และจะได้ให้ 
ท่านรองประธานสภาฯ มาทำหน้าที่ประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาในญตัตินี้  
เชิญค่ะ 

นายอั้น  น้ำขาว    สำหรับญัตติการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
รองประธานสภาฯ   ใหม ่เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล 

ผล ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับงานกิจการ
สภาฯ ขอเชิญ นางพรทิพย์  ชูรัตนา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้อภิปรายถึงเหตุผล
ความจำเป็น ขอเชิญครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก รอง 
ประธานสภาฯ  นายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติการขออนุมัติโอน

เงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท (สอง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในงานกิจการสภาฯ ของท่านสมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 9 เพื่อนำภาพถ่ายถนนที่ชำรุดเพื่อเสนอของบประมาณใน
การซ่อมแซมทั้งงบประมาณของ อบต.เอง และหน่วยงานอื่นที่ทาง อบต.
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องมีภาพประกอบทุกครั ้ง เพื่อ
ประกอบในการยื่นคำร้องทั่วไป ที่ผ่านมาได้รบกวนกองช่าง ซึ่งทางกองช่าง
เองก็มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และงานประจำก็มีมากอยู่แล้ว อาจทำให้งาน
ล่าช้า และอีกประการหนึ่งก็คือ เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้ศึกษาระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ให้ทันกับเหตุการณ์และสถานการณ์
ปัจจุบัน ขอนำเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ 
ขอบคุณค่ะ 

นายอั้น  น้ำขาว ขอขอบคุณท่านพรทิพย์  ชูรัตนา ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้ชี้แจงให้สมาชิก 
รองประธานสภาฯ สภาฯได้รับทราบ ลำดับต่อไปขอเชิญท่านนายก ท่านอิทธิพล  พูลศรี 

เจ้าของญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

นายอิทธิพล  พูลศร ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรต ิท่านปลัดฯ ท่าน 
นายก อบต.    รองนายกฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับญัตติการขออนุมัติ 

โอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท 
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) สำหรับงานกิจการสภาฯ นั้น เน่ืองจากได้รับ 
 

/แจ้งจาก... 
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แจ้งจากท่านประธานสภาฯ มีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ การศึกษากฎหมาย และระเบียบ
ต่างๆ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
 

รายการโอนลด รายการโอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบบุคลากร 
ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนข้าราชการ หรอื 
   พนักงานส่วนท้องถิ่น 
รายการ/โครงการ                          -    
 
งบประมาณตั้งไว้  2,038,860.00  
คงเหลือก่อนโอน   1,534,588.39  
โอนลด         22,000.00  
คงเหลือหลังโอน   1,512,588.39  
 

แผนงาน  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานบริหารทั่วไป 
งบ   งบลงทุน 
ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอื      
                               อิเล็กทรอนิกส ์
รายการ/โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับ
งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำหรับงานกจิการสภาฯ) 
งบประมาณตั้งไว้                                 -    
คงเหลือก่อนโอน                         -    
โอนเพิ่ม                               22,000.00 
คงเหลือหลังโอน                    22,000.00  
 

 
ขอนำเรียนต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาครับ 

นายอั้น  น้ำขาว    ขอขอบคุณท่านนายก อิทธิพล  พูลศรี ที ่ได้ชี ้แจงรายละเอียดให้ที่   
รองประธานสภาฯ    ประชุมได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรือไม่ถ้าหากไม่มีก็ขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)   
สำหรับงานกิจการสภาฯ โปรดยกมือครับ     

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
รองประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

/นายอั้น... 
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นายอั้น  น้ำขาว    ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่มีมติเห็นชอบในญัตตินี้   
รองประธานสภาฯ ก่อนเข้าสู ่ระเบียบวาระที ่ 4.5 เรื ่องการพิจารณาญัตติขออนุมัติ        

ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย  1 
(สวนนายถนอม  บุญชัย)  หมู ่ที ่ 5 กระผมนายอั ้น  น้ำขาว รอง
ประธานสภาฯ ก็ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ และขอเชิญ
ท่านพรทิพย์  ชูรัตนา ประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านนายอั้น  น้ำขาว รองประธานสภาฯ ที่ได้ทำหน้าที่
ประธานสภาฯ     ประธานสภาฯ ในการพิจารณาญัตติที่ 4.4  ต่อไประเบียบวาระที่ 4.5  

เรื่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อ
ลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย 1 (สวนนายถนอม  บุญชัย)  หมู่ที ่ 5 
งบประมาณ  385,431.65 บาท   (สามแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบ
เอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบฯ และข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เชิญค่ะ    

น.ส.ธัญวลักษณ์  จันทร์รอด  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ผู ้บริหาร   
เลขานุการสภาฯ    เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน ธัญวลักษณ์  จันทร์รอด 

เลขานุการสภาฯ ขอชี ้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย ต ่อที ่ประชุม          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปน้ี 
(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี ้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือตาม        
ที่กฎหมายกำหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) เมื ่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 

/ทั้งนี้... 
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ทั้งนี ้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพใน
ระยะยาว  ในการดำเน ินโครงการด ังกล ่าวอาศ ัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2549 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที ่ในการจัดระบบการบริหาร
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (2) 
การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (4) การ
สาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ  ที ่ได ้ช ี ้แจงข้อกฎหมาย และ
ประธานสภาฯ     ระเบียบให้ที่ประชุมสภาฯได้รับทราบ  ต่อไปขอเชิญท่านนายกเจ้าของ 

ญัตติได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญค่ะ 

นายอิทธิพล  พูลศร ี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต. ประชุมทุกท่าน รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้    

ตามงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง      
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้คุณ
ธันยาวี  เจริญชัย นักวิชาการพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุมครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอเชิญคุณธันยาวี  เจริญชัย นักวิชาการพัสดุ  รักษาราชการแทน  
ประธานสภาฯ    ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงรายละเอียด เชิญค่ะ   

นางธันยาวี  เจริญชัย   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก รองผู้บริหาร    
นวก.พัสดุ รก.ผอ.กองคลัง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางธันยาวี  เจริญชัย รักษาราชการ

แทน ผู ้อำนวยการกองคลัง ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม        
ที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทรง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ตามรายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 

 
 
 

/รายงาน... 
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 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

   ชื่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง 
  ณ วนัที่  ๓๐ กนัยายน  ๒๕65 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง            40,149,844.05              
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 *                    1,333,058.19                                                    
เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65   20,777,756.71       22,110,814.90                                 
บวก เงินกู้ระยะยาว                                                                                                                                                                                                                                  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65                    18,039,029.15   
หัก        รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน                                                                                                        
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**                       1,436,841.00                                                       
เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้                 2,266,042.60                                                    
ผูกพันและท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้                                                                                         
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                          -          3,702,883.60                               
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65                    14,336,145.55 (1)                            
หมายเหตุ ๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้                                                                                                         
๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ – ระยะสั้น                                                                                                
๑.๒ รายได้รอการรับรู้ – ระยะสั้น                                                                                                                          
๑.๓ รายได้รอการรับรู้ – ระยะยาว                                                                                                                              
๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณ                             
รายจ่ายประจําปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน                                                                                             
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)                                              
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง                                                                                      

ณ วันที่  20  ตุลาคม  2565 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65                         14,336,145.55 (2)                                           
หัก สํารองตามระเบียบฯ                                                                                                               4,920,000.00                                                   
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้หลังหักสํารองตามระเบียบ                      9,416,145.55                                          
หัก เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย                -                                                              
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)                                 -                                                                                                              
ถอนคืนเงินรายรับในปี                                                                                                          -                 -                                                                                                                                       
บวก เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว             -                          -            

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                                                               -                  -                                                                                             
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้                                           9,416,145.55 

 
/นางพรทพิย์...   
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณ คุณธันยาวี  เจริญชัย ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสม
ประธานสภาฯ    และเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ สรุปก็คือขณะนี้ อบต. 

ปากทรง มีเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 
เป็นเงิน 9,416,145.55 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้อง
ประชาชนได้ ขอเชิญท่านนายกเจ้าของญัตติได้ ชี้แจงรายละเอียดให้  
ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญค่ะ   

นายอิทธิพล  พูลศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.    ประชุมทุกท่าน ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ได้แจ้งปัญหาความต้องการของ 

ประชาชน เพื่อให้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วย
ตาอุ๋ย 1 (สวนนายถนอม  บุญชัย)  หมู่ที่ 5 โดยการก่อสร้างท่อลอด
ชนิดเหลี่ยม 1 ช่องทาง ขนาดกว้าง 3.00 ยาว 8.00 สูง 1.80 เมตร 
ทำมุม 0 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง งบประมาณ  385,431.65 
บาท (สามแสนแปดหมื ่นห้าพันสี ่ร ้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ท่านศิริพงษ์  มาลาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 อภิปราย เชิญค่ะ 

นายศิริพงษ์  มาลาทอง   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านปลัดฯ    
ส.อบต.หมู่ที่ 5     และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมศิริพงษ์  มาลาทอง ส.อบต.       

หมู่ที่ 5  ตามที่กระผมได้เขียนคำร้องทั่วไปเสนอมายังท่านนายกได้
พิจารณาโครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย 1 (สวนนาย
ถนอม  บุญชัย)  หมู่ที่ 5 เนื่องจากเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน พอเข้าฤดู
ฝนก็จะเกิดน้ำหลากท่อระบายน้ำที ่มีอยู ่ก็จะถูกน้ำพัดพังเสียหาย
เส้นทางถูกตัดขาด ต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้ได้ชั่วคราวพอฝนตก
หนักก็พังอีกทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมา
ได้ จึงเสนอโครงการฯ มายังท่านผู้บริหารเพื่อแก้ปัญหาแบบถาวร  
เป็นโครงการฯที่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนถึงฤดูฝนอีกครั้ง  
ขอขอบคุณท่านนายกที่ ได ้พ ิจารณาใช้จ ่ายเง ินสะสมให้ดำเนิน
โครงการฯ ที่ถาวรให้ชาวบ้านได้เดินทางสะดวกมากขึ้น ขอบคุณครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านศิริพงษ์  มาลาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ที่ได้ชี้แจงเหตุผล
ประธานสภาฯ    ความจำเป็นให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ 

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติ ที่ประชุม สมาชิกสภาฯ 
 

/ท่านใด... 
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ท่านใดเห็นชอบเรื ่อง การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม ห้วยตาอุ๋ย 1 (สวนนายถนอม  
บุญชัย)  หมู่ที ่ 5 โดยการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยม 1 ช่องทาง 
ขนาดกว้าง 3.00 ยาว 8.00 สูง 1.80 เมตร ทำมุม 0 องศากับ
แนวตั้งฉากแนวทาง งบประมาณ  385,431.65 บาท (สามแสนแปด
หมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) โปรดยกมือค่ะ   

ที่ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านค่ะ ต่อไปก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 
ประธานสภาฯ      4.6 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566  การ 

กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีให้มีกี่สมัย  แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด
แต่ละสมัยกำหนดกี่วัน  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปีถัดไป  และมีกำหนดกี่วัน  ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้
กำหนดไว้ 4 สมัย และในปีนี้จะกำหนดอย่างไรก็ขอให้ที่ประชุมเป็น    
ผู ้กำหนดต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงรายละเอียดให้          
ที่ประชุมรับทราบ เชิญค่ะ 

นางสาวธัญวลักษณ์  จันทร์รอด  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ    ท้องถิ่น  พ.ศ.พ.ศ.2547  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  

ข้อ  11  เมื ่อมีประธานสภาท้องถิ ่นแล้วให้สภาท้องถิ ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ ่น  เลขานุการสภาท้องถิ ่นและให้ประธานสภา
ท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี ่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  (3) 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปี
นั้นจะเริ่มเมือใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี ่วัน   
การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้กำหนดว่าปีนั้นจะมีกี่สมัยแต่ละสมัยเริ่มเมื่อใด มีกำหนดกี่วัน และ 
ให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไป มีกำหนดกี่วัน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 
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แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีให ้สภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลกำหนด วรรคท้าย          
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ ขอนำเรียน
สภาฯเพื่อทราบค่ะ     

ที่ประชุม    รับทราบ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัยจะเริ่ม 
ประธานสภาฯ      เมื่อใดแต่ละสมัยกำหนดกี่วัน  และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัย 

ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  และมีกำหนดกี่วัน  ท่านใดจะเสนอ
อย่างไรก็ขอเชิญเสนอต่อที ่ประชุมขอให้โปรดยกมือ ขอเชิญท่าน       
ศิริพงษ์  มาลาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 เชิญค่ะ 

นายศิริพงษ์  มาลาทอง   เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทา่นนายก ท่านผู้บริหาร        
ส.อบต.หมู่ที่ 5 ท่านปลัด และผู ้เข้าประชุมทุกท่าน กระผม ศิร ิพงษ์  มาลาทอง        

ส.อบต.หม ู ่ท ี ่  5 กระผมขอเสนอให้กำหนดการประช ุมสภาฯ           
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวน  4  สมัย ดังนี้ 

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่  1 – 15 มิถุนายน      
พ.ศ. 2566  มีกำหนด  15  วัน   

- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่  16 – 30 สงิหาคม    
พ.ศ. 2566  มีกำหนด  15  วัน   

- สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ตั้งแต่วันที่  1 – 15 ธันวาคม     
พ.ศ. 2566  มีกำหนด  15  วัน  และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ 
สมัยแรกของ   ปี พ.ศ.2567  ตั้งแต่วันที ่ 1 – 15  กุมภาพันธ์     
พ.ศ. 2567  มีกำหนด  15  วัน ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านศิริพงษ์  มาลาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 ที่ได้เสนอการ 
ประธานสภาฯ กำหนดสมัยประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือมีความเห็น

เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็จะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ
ท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านศิริพงษ์  มาลาทอง ส.อบต.หมู่ที่ 5 เสนอ 
โปรดยกมือค่ะ    
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ที่ประชุม    มีมติ ด้วยคะแนนเสียง 
เห็นชอบ    7 เสียง 
ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 1 เสียง 
ทั้งหมด    8 เสียง 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5  
ประธานสภาฯ    เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆบ้าง 

เชิญค่ะ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ขอเชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาฯ    ที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆ โปรดยกมือค่ะ เชิญท่านอำนาจ   

มีราช ส.อบต.หมู่ที่ 1 เชิญค่ะ  

นายอำนาจ  มีราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก  
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ท่านปลัดฯ กระผมอำนาจ  มีราช ส.อบต.หมู่ที่ 1 กระผมขอขอบคุณ

ท่านนายก และทีมงานบริหารทุกท่านที ่ได้ให้ใช้เครื ่องจักรเข้าไป
ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 1 การทำงานเรียบร้อยดีไม่มีอุปสรรคใดๆ 
ขอขอบคุณมากๆ ครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   จะให้ท่านสมาชิกทุกท่านอภิปรายให้จบก่อนแล้วค่อยให้ท่านนายก
ประธานสภาฯ    ตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกรวดเดียวนะค่ะ  มสีมาชิกสภาฯท่านใด  

จะอภิปรายโปรดยกมือค่ะ ขอเชิญท่านอั้น  น้ำขาว ส.อบต.หมู่ที่ 3 
เชิญค่ะ  

นายอั้น  น้ำขาว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก  
ส.อบต.หมู่ที่ 3  ท่านปลัดฯ กระผมนายอั้น  น้ำขาว ส.อบต.หมู่ที่ 3 กระผมได้เคยพูด

มาหลายครั ้งแล้ว และครั ้งนี ้ก ็จะขอสอบถามอีกครั ้งหนึ ่งเร ื ่อง            
ที่สาธารณะบริเวณด้านหน้า อบต.อยากจะฝากท่านประธานไปยัง
ผู้บริหารให้ช่วยจัดการให้เรียบร้อย ชาวบ้านของหมู่ที่ 3 ได้สอบถาม
ผม กระผมก็ได้แจ้งไปว่าขอหารือกับท่านนายกและรองนายกก่อน      
ที่ผ่านมาที่ดินตรงนี้ก็ได้ใช้เครื่องจักรของ อบต.ในการถมดินปรับดิน    
ที่สาธารณะแห่งนี้ สำหรับความคิดเห็นของผมที่สาธารณะแห่งนี้ต้อง
เป็นของ อบต.เท่านั้น และขอขอบคุณท่านนายก และฝ่ายบริหารที่ได้
ให ้เคร ื ่องจ ักรเข้าไปดำเนินการในพื ้นที ่  และจะขอหาร ือเร ื ่อง
งบประมาณ ที่จะดำเนินการในซอยห้วยบอน ทางช่างได้เข้าไปสำรวจ
แล้วปรากฏว่าจะต้องใช้งบประมาณมาก ซึ่งถนนคอนกรีตมีช่วงต้นซอย
กับท้ายซอยเว้นอยู่ตรงกลาง ก็ขอเรียนประธานสภาฯครับ 

/นางพรทพิย์... 
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   มีท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรด
ประธานสภาฯ    ยกมือค่ะ เชญิท่านสมาน  กำลังดี ส.อบต.หมู่ที่ 8 เชิญค่ะ  

นายสมาน  กำลังดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก  
ส.อบต.หมู่ที่ 8  ท่านปลัดฯ กระผมนายสมาน  กำลังดี ส.อบต.หมู่ที่ 8 สืบเนื่องจาก

เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทางผู้บริหารได้อนุมัติเครื่องจักร 
ได้ดำเนินการถนนสายต่อตั้ง - ตะแบกงามช่วงในแจะ ขอขอบคุณท่าน
นายกแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 8  

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   มีท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรด
ประธานสภาฯ    ยกมือค่ะ เชิญท่านอำนาจ  มีราช ส.อบต.หมู่ที่ 1 เชิญค่ะ  

นายอำนาจ  มีราช เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก  
ส.อบต.หมู่ที่ 1  ท่านปลัดฯ กระผมอำนาจ  มีราช ส.อบต.หมู่ที่ 1 กระผมขอเสนอใน

ส่วนของหมู่ที่ 1 จะใช้เครื่องจักรอื่น เช่นรถแบ็คโฮ รถไถ รถ 6 ล้อ 
เพื ่อจะได้เข้าดำเนินการในซอยเล็กๆซึ ่งรถเกรดฯไม่สามารถเข้า
ดำเนินการได้ ครับ  

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   มีท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆ อีกหรือไม่ โปรด    
ประธานสภาฯ    ยกมือค่ะ เชิญท่านอั้น  น้ำขาว ส.อบต.หมู่ที่ 3 เชิญค่ะ  

นายอั้น  น้ำขาว เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายก ท่านรองนายก  
ส.อบต.หมู่ที่ 3     ท่านปลัดฯ กระผมนายอัน้  น้ำขาว ส.อบต.หมู่ที่ 3 ในส่วนของหมู่ที่ 3  

ผมจะขอรถแบ็คโฮเพื่อดำเนินการในซอยห้วยบอนซอยบน เนื่องจาก
ครั ้งท ี ่แล ้วใช ้รถ JCB เข ้าไปแต่ไม ่สามารถทำได ้ ขอเร ียนท่าน
ประธานสภาฯผ่านไปยังท่านนายกครับ ขอบคุณครับ 

นางพรทิพย์  ชูรัตนา   มีท่านสมาชิกที่ประสงค์จะอภิปรายในวาระอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี
ประธานสภาฯ    ผู้ใดอภิปรายขอเชิญท่านนายก ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิก 

ตามลำดับ เชิญค่ะ  

นายอิทธิพล  พูลศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม 
นายก อบต.    ประชุมทุกท่าน ตามที่ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้อภิปรายขอบคุณกระผมและ 

ผู้บริหารที่ได้อนุมัติเครื่องจักรฯเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 นั้น 
กระผมก็ยินดีและถือเป็นกำลังใจในการทำงานตรงนี้ ตลอดเวลา 1ปี
กว่าๆที่ผ่านมา  จริงๆกระผมตั้งใจจะเข้าไปในพื้นที่ทุกหมู่บ้านพร้อม
กับเครื ่องจักร แต่ด้วยภารกิจต่างๆ งานเอกสารบ้าง ประชุมบ้าง 
กระผมขอฝากท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านในการดูแลฝากบอกชาวบ้าน
ว่าเครื่องจักรได้เข้าไปทำงานถึงแม้ผู้บริหารไม่ได้เข้าพื้นที่แต่ก็ยินดีที่ได้ 
 

/ช่วยเหลือ... 
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ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และในคราวหน้าก็จะมีการวางแผนการ
ทำงานแต่ละหมู่อย่างทั่วถึงต่อไป กระผมขอขอบคุณเช่นกันและยินดี
ส่วนเรื่องเครื่องจักรที่ได้ให้ไปดำเนินการแต่ละหมู่ เรื่องขอเครื่องจักร 
เช่น รถเกรดฯนั้นก็จะดูตามความจำเป็นความเดือดร้อนของแต่ละหมู่
จะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนเพราะยังมีคิวรออยู่อีกหลายหมู่  กระผม
อยากจะทำทุกหมู่ทุกซอยอยู่แล้ว ในส่วนของหมู่ที่ 6 เครื่องจักรก็ยัง
ไม่ได้เข้าไปดำเนินการ การที่กระผมและท่านสมาชิกสภาฯเข้ามาอยู่ ณ 
จุดนี้ก็เป็นที่รู้อยู่แล้วว่าเข้ามาเพื่ออะไร ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านไปปีกว่าแล้ว 
ในเวลา 4 ปี ซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาสองปีกว่า เราก็จะลุยกันเต็มที่ ยินดี
ให้ความร่วมมือทุกๆคนทุกๆท่าน กระผมเองต้องดูแลทั้งตำบล ในส่วน
ที่ต้องใช้งบประมาณบางหมู่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น หมู่ที่ 3 
และหมู่ที่ 6 ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ กระผมเองก็เห็นใจทุกท่านได้นั่ง 
ปรึกษาหารือกับทีมงานบริหารกับท่านรองเชาวลิต ท่านรองสุรชัย 
ท่านเลขาฯ ได้พูดคุยกันตลอดและเห็นใจ และจะให้เครื่องจักรช่วยให้
เต็มที่ ขอนำเรียนเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯได้สบายใจ  ส่วนคำถามที่
ทางท่านนายอั้น  น้ำขาว ส.อบต.หมู่ที่ 3 อภิปรายเรื่องที่สาธารณะ
บริเวณที่ทำการ อบต.กระผมก็ขออภัยจริงๆครับซึ่งท่านก็ได้สอบถาม 
2-3 ครั้งแล้ว กระผมเองก็ติดภารกิจงานมากมาย งานกิจกรรมของ
อำเภอบ้างจังหวัดบ้าง บางครั้งก็มืดค่ำจนถึงกลางคืน ก็ได้พูดคุยไปบ้าง
แล้วกับทางท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 และท่านกำนันพอจะนัดก็มีภารกิจ
เร่งด่วนเข้ามาอีก จะนัดผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ท่านกำนัน ผู้นำชุมชนมา
ประชุมพร้อมๆกันเพื่อพูดคุยชี้แจงให้เข้าใจพร้อมๆกัน เพื่อจะได้ไป
ชี้แจงชาวบ้านให้เข้าใจตรงกัน น่าจะไม่นาน กระผมเชื่อมั่นว่าจะมี
ทางออกได้อย่างแน่นอน และจะเร่งดำเนินการไม่ให้ถึงรอบการประชุม
ในครั้งหน้าอย่างแน่นอน ถ้าผมรับปากท่านต่อที่ประชุมแห่งนี้แล้วก็จะ
ดำเนินการในเรื ่องนี ้ให้แล้วเสร็จแน่นอนแต่ออาจจะล่าช้า เรื ่อง
ขอขอบคุณจาก ส.อบต.หมู่ที่ 3 กระผมก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวมตรง
นี ้และในส่วนคอนกรีตของหมู่ที่ 3 ซอยห้วยบอนที่ท่านได้แจ้งไว้  ก็จะ
ปรึกษาหารือกับกองช่างและท่านปลัดฯอีกครั้งเพื่อหาแนวทางต่อไป   
เนื่องจากในตำบลมีพื้นที่ถึง 9 หมู่บ้านด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ทางกองช่าง
ได้ม ีเคร ื ่องจักรเพิ ่มก็ทำให้ค ่าว ัสดุเช ื ้อเพลิงฯ และค่าซ่อมแซม
เครื่องจักรมีรายจ่ายสูง เนื่องจากเครื่องจักรค่อนข้างเก่าทำให้การซ่อม
บำรุงแต่ละครั้งใช้งบประมาณสูง ครับ ขอนำเรียนประธานสภาฯ ผ่าน
ไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ 

/นางพรทพิย์...   
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นางพรทิพย์  ชูรัตนา   ขอขอบคุณท่านนายกฯที ่ได้ชี ้แจง และตอบข้อซักถามเรื ่องที ่ดิน
ประธานสภาฯ    สาธารณะของ อบต.ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 ได้สอบถามมาก็ 

จะดำเนินการโดยการเชิญผู้นำท้องที ่ และท้องถิ ่นหลายๆ ฝ่ายมา
ประชุมหารือสักครั้ง เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องให้ทุกๆคน
ทุกๆฝ่ายรับรู้ร่วมกันว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่สาธารณะของ อบต. มีท่านใด
จะสอบถามเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาฯทุกท่าน ท่านนายก ท่านรองนายก ท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่  
ทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดการประชุมเวลา  12.10  น. 

 

ลงชื่อ   ผู้จด/บันทึกการประชมุ 
           (นางสาวธัญวลักษณ ์ จันทร์รอด) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 

      ลงชื่อ                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางพรทิพย์  ชรูตันา) 
            ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลปากทรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการสภาท้องถิน่ชุดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดต้รวจรายงานการประชุมสภา       
องค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566  

เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2566 
 
 

(ลงชื่อ)                              ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายอำนาจ  มีราช) 
           

 
              (ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 (นายสุภีร์  โจกงาม) 
 

 

(ลงชื่อ)                                 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายศิรพิงศ์  มาลาทอง) 

 

รายงานการประชุมครั้งนี ้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 

 

(ลงชื่อ)                                         
           (นางพรทิพย ์ ชูรัตนา) 

            ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำบลปากทรง 
 

    
 
 

 


